

## กระทู้ถามที่ ๕๑๕ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรื่อง การถือครองที่ดินของเกษตรกร

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามนายกรัฐมนตรี้ ดังต่อไปนี้

จากการที่ผลการออกรางวัลที่หนึ่งหมายเลข ๑๑๓๓๑๑ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ และเป็นที่ยกย่องและชื่นชมของประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากว่าอาจมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ในลักษณะของการถือครองเพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มที่ร่วมมือกันกระทำการดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่า

๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวหรือไม่ เพียงใด  
ขอทราบรายละเอียด

๒. รัฐบาลจะสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้อย่างไรว่าการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม ขอทราบรายละเอียด

๓. รัฐบาลมีมาตรการหรือแนวทางในการแก้ปัญหาการถือครองสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

เปรมศักดิ์ เพียยุระ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคความหวังใหม่

จังหวัดขอนแก่น

## คำตอบกระทู้ถามที่ ๕๑๕ ร.

ของ นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น

เรื่อง การถือเอกสารสิทธิแบ่งรัฐบาล

ข้าพเจ้า พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี และนายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้ชี้แจงตอบกระทู้ถามเรื่อง การถือเอกสารสิทธิแบ่งรัฐบาล ข้าพเจ้าขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้มีความสนใจ ดังนี้

คำตอบข้อ ๑ ขอเรียนว่า เมื่อการออกสลากงวดประจำวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ สิ้นสุดลง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และกระทรวงการคลัง ได้ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังนี้

๑. นำเทปบันทึกภาพผลการออกรางวัลในงวดดังกล่าวมาเปิดดูพฤติการณ์ของประชาชนที่เป็นตัวแทนขึ้นไปออกรางวัล ทั้ง ๓ รายการ พร้อมผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ ๔ และ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ไม่พบหลักฐานว่ามีการกระทำการทุจริต พบแต่เพียงการก้มๆ เงยๆ ในขณะที่ถือลูกบอลหมายเลขขณะออกรางวัลที่ ๑ เท่านั้น นอกจากนี้ยังได้ส่งอุปกรณ์ในการออกรางวัลไปให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบหาสารเคมี เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ด้วย แต่ก็ไม่พบสารเคมีหรือสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด

๒. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อดำเนินการสอบสวนว่ามีพนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมพยายามกระทำการทุจริตในการออกรางวัลหรือไม่ ซึ่งผลการสอบสวนปรากฏว่าเป็นการพยายามกระทำการทุจริตของประชาชนที่ขึ้นไปออกรางวัลเท่านั้น โดยไม่ปรากฏว่ามีพนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในการพยายามกระทำการทุจริตดังกล่าวแต่อย่างใด

๓. เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้มีหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอความร่วมมือติดตามพฤติการณ์ของกลุ่มประชาชนที่เข้ามาชมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประจำ และได้มีหนังสือแจ้งความร้องทุกข์ไปยังกองบังคับการกองปราบปราม กล่าวโทษประชาชนทั้ง ๓ รายที่ขึ้นไปออกรางวัลในงวดวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการจับกุมกลุ่มประชาชนที่พยายามกระทำผิดได้แล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีตามกระบวนการของศาลยุติธรรมสำหรับในส่วน of พนักงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนสอบสวนพนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่า มีส่วนร่วมกระทำการด้วยหรือไม่ ผลการสอบสวนปรากฏว่าไม่มีพนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมแต่อย่างใด พบแต่เพียงความบกพร่องในเรื่องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๒ ราย จึงได้ส่งเรื่องให้สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการต่อไปแล้ว

๔. กระทรวงการคลัง ได้มีคำสั่งที่ ๓๒๕/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และที่ ๒/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีมีข้อสงสัยว่า พนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพยายามกระทำการทุจริตในการออกรางวัลสลาก งวดประจำวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ ซึ่งผลการสอบสวนข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่ามีพนักงานร่วมกระทำการทุจริตแต่อย่างใด แต่มีความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๗ ราย จึงได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยต่อไป ซึ่งขณะนี้ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนทางวินัย พนักงานดังกล่าวแล้ว ตามคำสั่งคณะกรรมการสลาก ก ที่ ๓/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕

ทั้งนี้ นับตั้งแต่มีข้อสงสัยในการออกรางวัล งวดวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ เป็นต้นมา นั้น กระทรวงการคลัง และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มิได้นิ่งนอนใจแต่ได้ดำเนินการตรวจสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขตลอดมา เพื่อให้ประชาชนผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นว่าการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม

คำตอบข้อ ๒ ขอเรียนว่า ภายหลังจากการออกรางวัลงวดประจำวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ แล้ว สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนและอุปกรณ์ในการออกรางวัล เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อประชาชนผู้ซื้อสลากโดยได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๔ ได้จัดสัมมนาเรื่องขั้นตอนและอุปกรณ์ในการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ สื่อมวลชน และพ่อค้าประชาชน ร่วมสัมมนาถึงขั้นตอนและอุปกรณ์ในการออกรางวัลว่าควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ซึ่งจากผลการสัมมนาดังกล่าว ได้ข้อสรุปว่า ในด้านอุปกรณ์ให้ปรับปรุงภาชนะทึบแสง ซึ่งเดิมเป็นภาชนะทึบแสงครึ่งหนึ่ง โปร่งใสครึ่งหนึ่ง โดยให้จัดทำเป็นภาชนะทึบแสง เศษ ๓ ส่วน ๔ เพื่อไม่ให้ประชาชนที่ขึ้นไปตักลูกบอลมองเห็นในขณะตักลูกบอลหมายเลข ส่วนในด้านประชาชนที่เข้าชมการออกรางวัล ให้มีการจัดทำทะเบียนรายชื่อ และผู้ที่ได้รับการเสียงทางบัตรให้ขึ้นไปเสียงตักลูกบอลนั้น ตัวบุคคลต้องตรงกับรายชื่อในทางบัตร และชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเสียงตักรางวัล หากไม่เชื่อฟัง หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ให้ประธานกรรมการออกรางวัลมีอำนาจเปลี่ยนตัวผู้ทำการเสียงออกรางวัลได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทั้งสองกรณีได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่การออกรางวัลงวดประจำวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นมา

๒. คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้มีมติไม่ให้ประชาชนขึ้นไปมีส่วนร่วมในการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตั้งแต่งวดประจำวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เป็นต้นมา โดยให้เฉพาะ

คณะกรรมการออกรางวัลที่เชิญจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ในแต่ละงวดเท่านั้น โดยประธานกรรมการออกรางวัลจะเป็นผู้เสี่ยงให้เป็นผู้ขึ้นไปออกรางวัล ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าว ได้สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ซื้อสลากว่า การออกสลากได้ดำเนินการไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม

คำตอบข้อ ๓ ขอเรียนว่า รัฐบาลได้มีมาตรการและแนวทางในการแก้ปัญหาการถือสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว ดังนี้

- ในระยะสั้น สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีการปรับปรุงวิธีการออกรางวัลใหม่ โดยได้มีการปรับปรุงอุปกรณ์ในการออกรางวัล และยกเลิกการให้ประชาชนขึ้นไปมีส่วนร่วมในการเสี่ยงตักลูกบอล โดยให้เฉพาะคณะกรรมการออกรางวัลเท่านั้นที่เป็นผู้อออกรางวัลที่หนึ่งและรางวัลเลขท้าย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจแฝงตัวเข้ามากระทำการทุจริต

- ในระยะยาว สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ดำเนินการผลิตอุปกรณ์การออกรางวัลชนิดใหม่ โดยมีแนวทางที่จะไม่ให้ผู้ขึ้นไปทำการออกรางวัลสัมผัสลูกบอลหมายเลขได้และให้มีความโปร่งใสมากที่สุด ซึ่งอุปกรณ์ต้นแบบได้ผลิตเสร็จเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยก่อนนำออกใช้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้จัดให้มีการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสื่อมวลชน ประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพื่อให้การออกรางวัลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ทำให้ประชาชนผู้ซื้อสลากมีความเชื่อมั่นว่าสามารถป้องกันการถือสลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการสัมมนาสรุปได้ว่าอุปกรณ์การออกรางวัลควรใช้แบบลาดกระบัง ๖ โดยขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม และเพิ่มลดตายด้านผู้อออกรางวัลไม่ให้มองเห็นลูกบอลขณะหมุนได้ สำหรับวิธีการออกรางวัลยังคงให้เชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ทำการออกรางวัลเช่นเดิม และประกาศกฎเกณฑ์ กติกาในการออกรางวัลแต่ละงวดให้ประชาชนในห้องออกรางวัล รวมทั้งผู้รับฟังการถ่ายทอดสดทั้งทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ได้รับทราบอย่างชัดเจน โดยให้ประธานกรรมการออกรางวัลใช้เครื่องมือตักลูกบอลในขณะที่เสี่ยงลูกบอลตัวเลขแทนการใช้มือ รวมทั้งให้มีการชั่งน้ำหนักลูกบอลทุกลูกก่อนใช้อออกรางวัลด้วย ซึ่งเมื่อมีการใช้อุปกรณ์การออกรางวัลที่ผลิตขึ้นใหม่ และมีขั้นตอนในการออกรางวัลที่รัดกุมยิ่งขึ้นแล้ว การออกรางวัลที่ ๑ จึงให้ทำการเสี่ยงเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอแล้ว โดยกรรมการออกรางวัลหลักได้เสี่ยงได้ลูกบอลหมายเลขใดก็ให้ประกาศผลได้เลย โดยไม่ต้องนำลูกบอลหมายเลขไปรวมในภาชนะเปล่าแล้วเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งว่ากรรมการผู้ใดจะเป็นผู้เสี่ยงตักลูกบอลก่อนหลัง ซึ่งจะต้องใช้เวลามากและซับซ้อนเกินความจำเป็น

ทั้งนี้ ในการจัดสร้างอุปกรณ์การออกรางวัลดังกล่าว สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ว่าจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นผู้จัดสร้าง ซึ่งขณะนี้ได้จัดสร้างเสร็จแล้ว

และจะเริ่มนำมาใช้ออกรางวัลสลากรางวัลที่ ๑ รางวัลเลขท้าย ๒ ตัว และ ๓ ตัว ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๕ เป็นต้นไป โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เชิญสื่อมวลชนและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก เข้าชมการสาธิตการออกสลาก ๑ รางวัลที่ ๑ รางวัลเลขท้าย ๓ ตัว และเลขท้าย ๒ ตัว ด้วยอุปกรณ์การออกสลากแบบใหม่ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๕ ทั้งนี้ มั่นใจได้ว่า อุปกรณ์แบบใหม่นี้จะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ซื้อสลากได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไม่มีกรลือกได้อย่างแน่นอน